

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

nhà máy sản xuất của Compal Việt Nam đồng thời giới thiệu một số nét nổi bật trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh máy tính xách tay, màn hình LCD, đồng hồ, điện thoại thông minh và các linh kiện điện tử khác. Nhà máy sản xuất tại Vinh Phúc được Tập đoàn Compal đầu tư với hệ thống nhà xưởng, dây chuyền máy móc, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, doanh thu của Compal Việt Nam không ngừng tăng trưởng, năm 2020 đạt 0,92 tỷ USD; năm 2021 đạt 1,21 tỷ USD; năm 2022 ước đạt gần 2 tỷ USD; mục tiêu năm 2023 phấn đấu đạt 3,22 tỷ USD. Phó Tổng giám đốc Compal Việt Nam cho biết, Tập đoàn sẽ đầu tư nhà máy sản xuất tại Thái Bình có công nghệ cao và kỳ vọng sẽ tạo ra sự bùng nổ về sản xuất và doanh thu cho Tập đoàn cũng như đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông KC Chen bày tỏ mong muốn nhận được

sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành để dự án đầu tư tại KCN Liên Hà Thái của Compal sớm được triển khai và đi vào hoạt động. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu, sự phát triển của Tập đoàn Compal tại Việt Nam. Đồng chí cho biết, đoàn công tác của tỉnh đến thăm nhà máy của Compal Việt Nam ngoài các đồng chí lãnh đạo tỉnh còn có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh là đầu mối trực tiếp phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn trong quá trình đầu tư dự án vào KCN Liên Hà Thái. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn Compal sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành của tỉnh và nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái đầu tư dự án vào Thái Bình nhanh nhất, hiệu



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà và giới thiệu sản phẩm công nghệ tiêu biểu của Thái Bình với lãnh đạo Compal Việt Nam.

quả, mang lại giá trị lớn, vừa góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn vừa tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Bình. Sau khi thăm các phòng nghiên cứu, phân xưởng sản xuất, phòng kiểm tra chất lượng một số sản phẩm của Compal Việt Nam tại Vinh Phúc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công

nhệ sản xuất, hiệu quả kinh tế và công tác bảo vệ môi trường của Compal, đồng thời đề nghị khi triển khai dự án tại Thái Bình Tập đoàn sẽ đầu tư nhà máy có quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường. Cấp ủy, chính quyền tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để Tập đoàn đầu tư dự án hiệu quả tại Thái Bình trong thời gian tới.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 19/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ tám, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổng kết công tác mặt trận năm 2022, thống nhất chương trình phối hợp hành động năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự. Năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền về biển, đảo và biển giới đất liền. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã tặng hơn 62.600 suất quà trị giá trên 26,6 tỷ đồng cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ các cấp vận động ủng hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo" được trên 13 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới 140 nhà, sửa chữa 55 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh học tập cho hơn 2.500 lượt người với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. MTTQ các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong

năm 2022. Đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ủng hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo", tích cực tham gia giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh. MTTQ tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng phong trào ngày càng phát triển. MTTQ các cấp thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chú trọng các lĩnh vực, vấn đề nhân dân quan tâm. Cán bộ làm công tác mặt trận chủ động nắm bắt tình hình, đời sống đoàn viên, hội viên và nhân dân, làm tốt

công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân thấu đáo, tránh đùn đẩy trách nhiệm, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Đức, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh được tin nhiệm, suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân trên địa bàn tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh trao cho thí đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu, bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022, tổ chức kiện toàn Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

TIẾN ĐẠT

TRIỂN KHAI GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

Huyện ủy Vũ Thư thực hiện nghiêm túc. Huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm nêu gương, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Ban Thường vụ Huyện ủy và bản thân đồng chí Bí thư Huyện ủy luôn đề cao nguyên tắc tập

trung dân chủ, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nêu cao tinh thần "tự soi", "tự sửa", tự phê bình và phê bình, chấn chỉnh, khắc phục vi phạm ngay từ cơ sở... Đoàn thể thực hiện giám sát, thẩm tra, xác minh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số

21, Quy định số 19 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư, đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thường trực đảng ủy một số xã trên địa bàn. Để cuộc giám sát đạt hiệu quả, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan có số liệu chính xác, nội dung nêu bật kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số

21, Quy định số 19, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, đề xuất giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, giới thiệu các điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả khắc phục hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... Kết thúc cuộc giám sát, đoàn sẽ xây dựng báo cáo kết quả giám sát để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN...

(Tiếp theo trang 1)

để đánh giá phân hạng 42 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Năm 2023, toàn ngành phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 2,2% trở lên so với năm 2022; năng suất lúa đạt trên 13 tấn/ha; số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đạt 10 xã trở lên. Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2022, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các cơ

chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch của ngành trong thời gian tới đồng thời có giải pháp nhân rộng, thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển nông nghiệp đã thực hiện trong năm 2021, 2022. Xây dựng, cấp mã số vùng trồng cho vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực, tập trung ở 25 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm nông

nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng. Trong lĩnh vực chăn nuôi, tập trung phát triển các vật nuôi chủ lực, có điều kiện và khả năng phát triển, phù hợp với tập quán chăn nuôi của người dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh. Phát triển sản xuất thủy sản theo hướng tăng trưởng cao, bền vững gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam thời kỳ 2021-2030; đề án phát triển nuôi thủy sản trong ao bán nổi giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đã đạt; hoàn thiện cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông

thôn mới kiểu mẫu. Thúc đẩy nhanh việc thành lập các HTX kiểu mới, đẩy nhanh tiến trình cơ giới hóa, hiện đại hóa các khâu sản xuất gắn với triển khai đồng bộ quy trình canh tác theo hướng an toàn, bền vững. Nâng cao năng lực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; tăng cường quản lý nhà nước về đê điều, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều. Đổi mới môi trường sản xuất, kinh doanh, có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tham gia chuỗi giá trị. Tại hội nghị, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị trong ngành đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

của lĩnh vực thông tin - bưu chính. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh

biểu dương và ghi nhận những kết quả ngành thông tin và truyền thông đã đạt được trong năm 2022, nhất là trong việc tuyên truyền về các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng chí đề nghị trong năm 2023, ngành thông tin và

truyền thông tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ để ra, trong đó tiếp tục coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm; đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận với chuyển đổi số. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông. Thực hiện tốt việc định hướng thông tin tuyên truyền, tăng cường quản lý thông tin trên các trang mạng xã hội, bảo đảm an toàn thông tin mạng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định theo lĩnh vực ngành quản lý. Tại hội nghị, 3 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực thông tin và truyền thông được nhận kỷ niệm chương của Bộ Thông tin và Truyền thông; 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022 được Sở Thông tin và Truyền thông khen thưởng.

Tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022

Chiều ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường nhưng với sự chỉ đạo sát sao, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp với quyết tâm cao ngay từ đầu năm, ngành tài chính đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật cơ bản đáp ứng yêu cầu, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lĩnh vực tài chính - NSNN; chỉ đạo điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước; đảm bảo đảm nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế phí, tiền thuê đất, phí và lệ phí... với tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn dự kiến khoảng 233,5 nghìn tỷ đồng. Thực hiện cân đối bảo đảm nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế phí, tiền thuê đất, phí và lệ phí... với phạm vi và phạm trù kinh doanh và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh. Kết quả thu NSNN đạt gần 1.692 nghìn tỷ

đồng, vượt 19,8% dự toán được giao; chi NSNN đạt xấp xỉ 1.450 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán; quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ phục hồi kinh tế, kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Giả cả và thị trường được điều hành linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân; chỉ số CPI bình quân 11 tháng năm 2022 tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra năm 2022 (không quá 4%). Các thị trường tài chính tiếp tục được củng cố, tháo gỡ, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, công khai, minh bạch; kỷ cương, kỷ luật tài chính được tăng cường và kiểm soát hiệu quả.

Năm 2022, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời ban hành các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí... với tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn dự kiến khoảng 233,5 nghìn tỷ đồng. Thực hiện cân đối bảo đảm nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế phí, tiền thuê đất, phí và lệ phí... với phạm vi và phạm trù kinh doanh và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh; kiến nghị xử lý tài chính 72.900 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu các bộ, ngành trung ương và các địa phương đã thảo luận và đề ra 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp tài chính - NSNN năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực của Bộ Tài chính nói riêng và các bộ, ngành, địa phương nói chung để được đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm 2021 - 2025 và cơ bản phải hoàn thành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết của Quốc hội. Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục cơ cấu lại NSNN, nợ công gắn với huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, góp phần kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, các mục tiêu, kế hoạch tài chính quốc gia; vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm nguồn cho các cách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội khi được thực hiện; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự bảo đảm kinh phí hoạt động khu vực sự nghiệp công lập theo các nghị quyết của trung ương.

NGUYỄN THỜI

Triển khai công tác tư pháp năm 2023

Chiều ngày 19/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2022, toàn ngành tư pháp đã đoàn kết, trách nhiệm, bám sát và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Qua đó đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương. Với chủ đề thi đua "Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao", năm 2023, ngành tư pháp tiếp

tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thể chế hóa kịp thời các nghị quyết, kết luận, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực tư pháp; tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng của ngành tư pháp; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức tư pháp theo vị trí việc làm. Tăng cường năng lực tham mưu cho Chính phủ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị toàn ngành tư pháp tiếp tục quán triệt, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, chính xác các

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế pháp luật, xác định rõ cơ chế phân công phối hợp. Các bộ, ngành địa phương nâng cao năng lực xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tránh tình trạng lơ đãng vãn bản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục nhằm phục vụ tốt cho người dân, hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Hoàn thiện cơ chế để thực hiện hội nhập sâu rộng, tích toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

TRINH CƯỜNG

HĐND HUYỆN KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

nông thôn mới nâng cao, có 6 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Ngành giáo dục của huyện đứng thứ hai toàn tỉnh, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,3%. Năm 2023, Kiến Xương phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng từ 10,50% trở lên. Tổng vốn

đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.846 tỷ đồng trở lên. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.005 tỷ đồng trở lên. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 120 triệu USD trở lên. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã

thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện trình kỳ họp; chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tổ chức phiên thảo luận tại hội trường nội dung liên quan đến lĩnh vực quản sự, nông nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế... Đồng thời, các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 19/12

Thế giới: Hơn 657,9 triệu người đã mắc Covid-19
 Tính đến chiều ngày 19/12, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 657,9 triệu ca, trong đó hơn 6,67 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Ghi nhận 234 ca mắc Covid-19 mới
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 19/12, cả nước ghi nhận 234 ca mắc Covid-19 mới, tăng 57 ca so với ngày 18/12. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 265,1 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19. Trong ngày, 24 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân Covid-19 nặng đang phải thở oxy là 47 bệnh nhân.

Thái Bình: Trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 69,3%
 Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 18/12, các cơ sở y tế không có thêm bệnh nhân Covid-19 nhập viện điều trị. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 9 bệnh nhân. Tính đến hết ngày 18/12, Thái Bình đã tiêm được hơn 4.332 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,52%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 69,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt gần 92,3%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 69,3%.

HOANG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<p>SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
---	--